

News Release

Ngân hàng UOB Việt Nam triển khai chương trình Tín Dụng Xanh dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

Đây là một phần trong cam kết của ngân hàng nhằm thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam

Việt Nam, 18/10/2021 – Ngân hàng UOB Việt Nam chính thức triển khai chương trình Tín Dụng Xanh, với hai sản phẩm đầu tiên là vay mua nhà và vay mua ô tô. Chương trình Tín Dụng Xanh nằm trong cam kết của Ngân hàng giúp góp phần xây dựng một tương lai bền vững thông qua các giải pháp tài chính, hỗ trợ những doanh nghiệp bền vững và khuyến khích việc áp dụng các giải pháp thân thiện với môi trường.

Những khoản vay tín dụng xanh của UOB sẽ phục vụ ngày càng nhiều người tiêu dùng Việt Nam, những người đang thay đổi hành vi của mình vì đã nhận thức rõ ràng hơn tầm quan trọng của tính bền vững. Theo Nghiên cứu Tâm lý Người tiêu dùng ASEAN năm 2021 của UOB, gần ba phần năm người tiêu dùng Việt Nam (58%) cho biết bản thân đã ý thức hơn về lượng khí thải carbon của mình và xem đó là lý do để ủng hộ các sản phẩm bền vững.

Ông Fred Lim, Giám đốc Cấp cao, Khối Ngân hàng Bán lẻ, Ngân hàng UOB Việt Nam, cho biết “Tại UOB, chúng tôi cam kết đem đến những thay đổi có ý nghĩa cho khách hàng của mình, và cùng nhau mang lại những giá trị tích cực cho các thế hệ tiếp nối. Chúng tôi hy vọng rằng các khoản vay mua nhà và ô tô trong chương trình Tín Dụng Xanh sẽ vừa hỗ trợ khách hàng, vừa thúc đẩy hướng tới một Việt Nam xanh hơn và bền vững hơn thông qua việc sử dụng các loại xe và nhà thân thiện với môi trường.”

Gần một trong hai người tiêu dùng Việt Nam cho biết sẽ ủng hộ các công ty được “chứng nhận xanh”, và vì vậy chương trình Tín Dụng Xanh của Ngân hàng UOB Việt Nam sẽ giúp cho việc sở hữu một ngôi nhà xanh có nhiều lợi ích hơn.

Điển hình là Ngân hàng UOB Việt Nam đã hợp tác với Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng (Phú Mỹ Hưng) để triển khai chương trình cho vay lãi suất 0% đối với dự Cardinal Court. Cardinal Court là dự án đầu tiên của Phú Mỹ Hưng đạt chứng chỉ công nhận công trình xanh EDGE từ Tổ chức Tài chính Quốc tế

IFC. Toàn bộ vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh, hệ thống điện, nước đều được lựa chọn dựa theo tiêu chuẩn cao và thân thiện với môi trường.

Người mua dự án Cardinal Court sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi 0% cho đến khi nhận bàn giao căn hộ khi đăng ký khoản vay Tín Dụng Xanh tại UOB.

Đẩy nhanh việc sử dụng xe ô tô xanh tại Việt Nam

Nhằm khuyến khích người tiêu dùng mua các dòng xe ô tô xanh, đồng thời hỗ trợ ngành công nghiệp xe xanh đang phát triển và còn non trẻ, Ngân hàng UOB Việt Nam cũng đem đến chương trình vay mua xe ô tô Tín Dụng Xanh, với ưu đãi lãi suất dành cho các dòng xe thân thiện với môi trường.

Ngày càng có nhiều người tiêu dùng Việt Nam nhận thức được lượng khí thải carbon của mình và có những động thái hỗ trợ vì một tương lai trung hòa carbon. Số liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết số lượng xe điện hóa (hybrid, plug-in hybrid, và xe thuần điện) đăng ký mới đã tăng từ 140 vào năm 2019 lên 900 vào năm 2020; và trong quý đầu tiên của năm 2021, con số này là 600. Nhà sản xuất ô tô của Việt Nam, VINFAST, cũng có kế hoạch tung ra thị trường những chiếc ô tô điện vào dịp cuối năm.

Để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình Tín Dụng Xanh tại Ngân hàng UOB Việt Nam, vui lòng tham khảo tại:

<https://www.uob.com.vn/discover/promotion/personal/green-mortgage.page>

<https://www.uob.com.vn/discover/promotion/personal/green-auto.page>

– Hết –

Về Ngân hàng UOB Việt Nam

Ngân hàng UOB Việt Nam bắt đầu hoạt động như một ngân hàng độc lập ngày 6/8/2018, và là một ngân hàng con của Ngân hàng UOB tại Singapore, một ngân hàng hàng đầu tại châu Á với mạng lưới hơn 500 văn phòng ở 19 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Châu Á – Thái Bình Dương, Châu Âu và Bắc Mỹ.

UOB thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam từ năm 1993 và là ngân hàng Singapore đầu tiên thành lập chi nhánh ngân hàng tại TP.HCM năm 1995. Ngày nay, UOB Việt Nam cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân và doanh nghiệp cho cả khách hàng Việt Nam và nước ngoài thông qua mạng lưới kết nối khu vực của UOB. Năm 2019, UOB Việt Nam mở rộng ra thị trường phía Bắc với việc khai trương văn phòng chi nhánh tại Hà Nội.

Với kinh nghiệm hơn tám thập kỷ, các thể hệ nhân viên của UOB luôn giữ vững tinh thần doanh nghiệp, tập trung vào việc tạo dựng giá trị lâu bền cũng như cam kết vững chắc với việc tuân thủ những điều đúng đắn dành cho khách hàng và đồng nghiệp.

Chúng tôi tin tưởng vào sứ mệnh của một tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính có trách nhiệm, và cam kết tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của các bên liên quan cũng như cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động. Cũng như chúng tôi cam kết giúp đỡ khách hàng quản lý tài chính hiệu quả và phát triển doanh nghiệp của mình, UOB kiên định trong việc hỗ trợ phát triển xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực như nghệ thuật, trẻ em và giáo dục.

Vui lòng liên hệ:

Phạm Tiểu Giang
Phòng Truyền thông và Thương hiệu
Ngân hàng UOB Việt Nam
Email: Pham.TieuGiang@UOBgroup.com
Tel: +84 937 813 613

Kelyn Tan
Phòng Truyền thông và Thương hiệu
Tập đoàn UOB
Email: Kelyn.TanSW@UOBGroup.com
Tel: +65 6539 3967